

Số: 6564/CAT-PC02

Lai Châu, ngày 22 tháng 10 năm 2024

V/v thông báo phương thức, thủ  
đoạn của tội phạm cưỡng đoạt tài  
sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản  
trên không gian mạng (KGM)

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố.

Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Lai Châu xuất hiện một số trường hợp đối tượng thực hiện hành vi *cưỡng đoạt tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng* thông qua hình thức “Chat sex<sup>1</sup>”, “Chat tình yêu lừa đảo<sup>2</sup>”...

Phương thức thủ đoạn của các đối tượng:

1. Đối với hành vi “*cưỡng đoạt tài sản*”: Đối tượng sử dụng tài khoản mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram, Viber... với những hình ảnh đại diện là phụ nữ trẻ, đẹp và ăn mặc gợi cảm hoặc nam giới có vẻ ngoài điển trai, doanh nhân thành đạt chủ động kết bạn, nhắn tin cho bị hại để “tâm sự” và thường xuyên gửi các tin nhắn, hình ảnh, video gợi cảm, khóa thân, khiêu dâm, thủ dâm... (*đối với đối tượng nữ giới*) và hình ảnh đầu tư kinh doanh, du lịch, ăn chơi tại những địa điểm sang trọng... (*đối với đối tượng nam giới*) cho bị hại để rủ rê tham gia “Chat sex”. Sau khi xây dựng được sự tin tưởng của bị hại, đối tượng tiếp tục dẫn dụ, thuyết phục nạn nhân đồng ý và thực hiện cuộc gọi video để “Chat sex” trên ứng dụng mạng xã hội. Sau khi kết thúc cuộc gọi đối tượng gửi cho bị hại đường link yêu cầu bị hại tải ứng dụng để lần tới gọi video qua ứng dụng này. Trong lúc thực hiện hành động “Chat sex” đối tượng bí mật quay lại các hình ảnh nhạy cảm của nạn nhân. Khi có được những hình ảnh, video nhạy cảm của nạn nhân, đối tượng sử dụng công nghệ cắt ghép hình ảnh nhạy cảm đó để uy hiếp tinh thần nạn nhân, yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào số tài khoản ngân hàng do đối tượng chỉ định; nếu bị hại không chuyển tiền đối tượng đe dọa sẽ phát tán lên các nền tảng mạng xã hội hoặc gửi cho người thân (*vợ, con, đồng nghiệp, bạn bè...*) của nạn nhân. Do đó, vì tâm lý lo sợ nên nạn nhân đã thực hiện chuyển tiền theo yêu cầu của các đối tượng nhưng sau đó đối tượng vẫn tiếp tục yêu cầu chuyển thêm tiền với số tiền ngày càng tăng cho đến khi nạn nhân không còn khả năng tài chính.

<sup>1</sup> Thực hiện cuộc gọi video với các hình thức khiêu dâm, khóa thân, thủ dâm, đòi trụ...

<sup>2</sup> Thực hiện nhắn tin, cuộc gọi để tạo lòng tin, sau đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

2. Đối với hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”: Đối tượng cũng sử dụng tài khoản mạng xã hội dùng hình ảnh là nam giới hoặc nữ giới kinh doanh thành đạt, ngoại hình dễ nhìn, đẹp trai, gọi cảm... chủ động kết bạn, trò chuyện tạo sự tin tưởng với nạn nhân. Sau khi gây dựng được lòng tin với nạn nhân, đối tượng giới thiệu, rủ rê mời nạn nhân tham gia đầu tư chung dưới các hình thức như: mua cổ phiếu, chứng khoán, bất động sản... với hứa hẹn thu lợi nhuận cao. Các đối tượng thường dẫn dắt, cho nạn nhân được hưởng lợi nhuận ít trong 01 đến 02 lần đầu tham gia đầu tư; sau đó các đối tượng gửi đường link cho nạn nhân để truy cập vào các App chứng khoán, đầu tư bất động sản, ngoại hối... yêu cầu nạn nhân lập tài khoản, chuyển tiền vào các tài khoản chỉ định mà ứng dụng cung cấp nhằm chiếm đoạt số tiền trên. Khi số tiền các nạn nhân đầu tư vào lớn mà không phát sinh lãi về, các đối tượng thường lấy lý do App lỗi, chuyển tiền chưa đúng quy cách, biến động thị trường... để bao biện và chiếm đoạt cho đến khi nạn nhân không còn khả năng tài chính thì chặn liên lạc.

Để chủ động phòng ngừa tội phạm lợi dụng không gian mạng để thực hiện hành vi phạm tội, Công an tỉnh thông báo phương thức, thủ đoạn của tội phạm đến lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố nắm để tổ chức tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức và nhân dân biết để cảnh giác, tự phòng ngừa và mạnh dạn tố giác tội phạm.

Rất mong sự quan tâm phối hợp, chỉ đạo của các đồng chí./.

**Nơi nhận:**

- TT Tỉnh ủy, UBND tỉnh (để b/c);
- Như kính gửi (để p/h tuyên truyền)
- Các phòng PV01, PX03, PC02, PA05;
- Công an các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, PC02.

KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC



Đại tá Phạm Hải Đăng